



Vichakan.net

<https://publish.vichakan.net>

ใบตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

15 สิงหาคม 2567

เรื่อง ตอบรับการเผยแพร่บทความ

เรียน นายวินัย คำวิเศษ

ตามที่ท่านได้ส่งข้อมูลบทความ ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ “DBL MODEL” โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เพื่อดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ วิชาการดอทเน็ต (Vichakan.net) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567 นั้น

ทางเว็บไซต์วิชาการดอทเน็ต ขอรับรองว่า ข้อมูลของท่านได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ วิชาการดอทเน็ต รายละเอียดดังนี้

ที่อยู่อ้างอิง (URL) : <https://publish.vichakan.net/show/700>

วันที่ดำเนินการเผยแพร่ : 15 สิงหาคม 2567

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่เผยแพร่แล้วนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
เว็บไซต์วิชาการดอทเน็ต
www.Vichakan.net

ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ “DBL MODEL” โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

ผู้วิจัย นายวินัย คำวิเศษ

ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ “DBL MODEL” โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้นวัตกรรม โมเดล DBL MODEL มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้นวัตกรรมโมเดล DBL MODEL กลุ่มประชากรคือนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ปีการศึกษา 2566 จำนวน 1,682 คน กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 แผนการเรียนศิลปกรรม จำนวน 566 คน โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ “DBL MODEL” โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ (1) รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ “DBL MODEL” โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง (2) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ “DBL MODEL” โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ อยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไปจำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 77.27 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 61.22 ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2565 และ 3) นักเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันพัฒนาต่อยอดสู่การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือเพื่อประกอบอาชีพ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนั้นรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ “DBL MODEL” ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้พัฒนาศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ได้จริง

ที่อยู่อ้างอิง (URL) : <https://publish.vichakan.net/show/700>

วันที่ดำเนินการเผยแพร่ : 15 สิงหาคม 2567

พิมพ์ : วันที่ 18 ตุลาคม 2567 เวลา 17.15 น.